

สรุปข่าวประจำวัน 16-22 ธันวาคม 2563

### นำเข้า “ตู้เปล่า” กู้ส่งออก “จूरินท์” ใช้ กม.คุมราคา-แข่งขัน

นายจूरินท์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานนำคณะตรวจเยี่ยมท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ และประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สชค.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าและอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

#### ขาดแคลนตู้ปัญหาเรือร้าง 4 ปี

จากที่ได้รับรายงานว่าปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเกิดจากค่าระวางการขนส่งทางทะเลต่ำทำให้สายเรือหลายบริษัทได้ปิดตัวลงและมีการควบรวมกิจการ

อีกทั้งจากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงต้นปีส่งผลกระทบต่อสายเรือ เพราะหลายประเทศชะลอหรือเลิกการนำเข้าส่งออกชั่วคราว มีตู้สินค้าชะงักอยู่ที่จีนจำนวนมาก จากการเข้มงวดตรวจสอบสินค้า และติดค้างอยู่ที่สหรัฐจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ ระยะเวลาหมุนเวียนของตู้สินค้าไปสหรัฐเพิ่มจาก 7 วัน เป็น 14 วัน

#### ส่งออกสินค้าช่วงปีใหม่สะดุด

ซึ่งที่ประชุมประเมินว่า แนวโน้มในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ ไปจนถึงตรุษจีน มีความต้องการตู้สินค้ามากขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าไปสหรัฐและยุโรป จากปัจจุบันไทยมีความต้องการตู้สำหรับการส่งออกประมาณ 5,000,000 ตู้ต่อปี และนำเข้า 3,500,000 ตู้ต่อปี จึงขาดอยู่ 1,500,000 ตู้

#### จूरินท์เคาะ 6 มาตรการ

เป้าหมายในการลงทุนพื้นที่ครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มุ่งเร่งแก้ไขปัญหาคอนเทนเนอร์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศขาดแคลน และค่าบริการในประเทศ จากกระบวนการนำเข้าและส่งออก (ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น) และปัญหาการจองพื้นที่เรือเพื่อบรรจุตู้สำหรับส่งออกและปัญหาการจองตู้

ซึ่งภายหลังการหารือมีความเห็นตรงกันใน 6 มาตรการที่จะแก้ไขปัญหานี้ประกอบด้วย

1. กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาช่องทางในการเร่งนำตู้เปล่าเข้ามาให้พอกับการใช้บรรจุสินค้าส่งออก
2. เอาตู้เก่ามาซ่อมแซมในประเทศเพื่อใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก โดยให้ความช่วยเหลือให้นำเข้าตู้เปล่าและตู้เก่าให้สะดวกรวดเร็ว
3. หาทางเพิ่มช่องทางการส่งออก โดยไม่ใช่ตู้ เช่น ใช้เรือสินค้าทั่วไป เป็นต้น
4. สนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายย่อยให้รวมตัวกันจองตู้ล่วงหน้าผ่านสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

5.เร่งดำเนินการหาผู้เช่าให้เรือที่มีขนาด 400 เมตร สามารถเข้าท่าที่แหลมฉบังได้ แทนที่จะอนุญาตเฉพาะเรือ 300 เมตรในปัจจุบัน เพื่อให้การส่งออกการนำเข้าสามารถบรรลุสินค้าได้มากขึ้น

และ 6.ให้หามาตรการในการลดต้นทุนการนำเข้าตู้

### คุณค่าบริการ-จำกัดการแข่งขัน

ส่วนประเด็นเรื่องของค่าบริการในประเทศ (local charge) ได้ตกลงว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนจะหาแนวทางลดค่าบริการในประเทศ โดยปัจจุบันตู้ขนาด 20 ฟุต มีค่าบริการที่ประมาณ 1,800 บาทต่อตู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก และหลังจากมีการนำเข้าตู้เปล่าหรือตู้เก่าเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ในระยะเวลา 6 เดือนจากนี้ไปถึงเดือนมิถุนายน 2564 นี้ได้

“ส่วนการคิดค่าบริการที่สร้างภาระเกินสมควร ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามดูแลโดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามากำกับ แต่จะต้องหารือพูดคุยหาทางออกร่วมกันก่อนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เพราะมองว่าการใช้กฎหมายมีขั้นตอนและต้องใช้เวลา”

และปัญหาเรื่องการผูกขาด เช่น การจองพื้นที่ตู้หรือการจองตู้ที่บางครั้งถูกผู้ให้บริการบอกเลื่อนหรือถูกยกเลิก ทำให้เป็นปัญหาต่อผู้ส่งออกนั้น ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เข้ามาดูแลรับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนที่ประสบปัญหา หากมีหลักฐานพร้อม จะดำเนินการพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน เป้าหมายเพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 7 “หอมมะลิ” ยังคงรับชดเชยสูงสุด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 7 ชนิดได้รับเงินชดเชย และเป็นการจ่าย 7 งวดติดต่อกัน หลังราคายังต่ำกว่าเพดานประกัน เผยข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับชดเชยสูงสุด แต่ยอดจ่ายลดลง หลังราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 21 ธ.ค.2563 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 7 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 14-20 ธ.ค.2563 จำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 7 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้

โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลียูที่ตันละ 12,425.46 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,574.54 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,982.48 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,017.52 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,429.59 บาท มีส่วนต่างตันละ 570.41 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,465.25 บาท มีส่วนต่างตันละ 534.75 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,400.10 บาท มีส่วนต่างตันละ 599.90 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 7 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 36,043.56 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 32,280.32 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 17,112.30 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 13,368.75 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 9,598.40 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดราคาข้าวทุกชนิดปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับผลดีจากมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาด ทั้งโครงการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บต้นละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 เป้าหมาย 4 ล้านตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### **“หอมปทุม-ข้าวเจ้า” ส่งออก แย่งซื้อดันราคาพุ่ง**

นายกโรงสี เผยสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศคึก ส่งออก กวาดซื้อ “ข้าวหอมปทุม-ข้าวเจ้า” ดันราคาพุ่งพรวด ขณะที่ “ข้าวเหนียว-หอมมะลิ” ราคายังทรงตัว

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ในรอบสัปดาห์นี้ มีผู้ส่งออก มาสั่งซื้อ 2 ชนิดข้าวจำนวนมาก ไม่แนใจว่าเกิดอะไรขึ้น ก็คือ “ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า” ส่งผลทำให้ราคาข้าว 2 ชนิดนี้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสูงขึ้น ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้นไม่เกิน 15% ราคา 9,100-9,500 บาท/ตัน ปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว ราคาอยู่ที่ 8,800-9,000 บาท/ตัน ได้ทำให้ข้าวสาร 5% ปรับราคาขึ้นมา ต้นละ 14,500 บาท เช่นเดียวกับข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000- 11,500 บาท/ตัน เช่นเดียวกับราคาข้าวสารหอมปทุมธานี 19,500 บาทต่อตัน

*“ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 12,500-13,000 บาท/ตัน ราคาข้าวสารต้นละ 23,000-24,000 บาท โดยเฉลี่ย และราคาข้าวเปลือกเหนียว 12,000- 12,500 บาท/ตัน ราคาข้าวสาร 21,000 บาท/ตัน โดย ทั้ง 2 ชนิดข้าว ก็คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวราคายังนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหว”*

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ตลาดมีความเคลื่อนไหวแรง ใน 2 ชนิดข้าว ที่ทางผู้ส่งออก หลายบริษัท มีความต้องการ และสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวไม่มาก แต่ยังไม่แนใจว่าจะมีความต่อเนื่องแค่ไหน จะต้องประเมินกันเป็นระยะๆ

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### **'สกว.' ดันท่องเที่ยววิถีชาวนาลาวเวียง ทางออกอนาคตข้าวไทย**

สกว.หนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนวิถีชาวนาพอเพียงในเวทีข้าวไทย 2563 ชูจุดเด่นวิถีชาติพันธุ์ลาวเวียงกลุ่มโคกนาคัย ริมแม่น้ำป่าสัก สระบุรี และผลิตภัณฑ์ข้าวเส้าไห้ พร้อมร่วมหาทางออกอนาคตข้าวไทยร่วมกันในยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.สุทธวาสดี ดวงศรีไสย์ ผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) นำผลงาน “การท่องเที่ยววิถีชาวนา ชุมชนเส้าไห้ สระบุรี” จากโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วิถีชาวนา

กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวเจ๊กเขย ข้าวห่อ ค็อกเทลลาวเวียง (น้ำข้าวจากข้าว) ข้าวเปลือก ข้าวสาร และขนมท้องถิ่น มาร่วมจัดแสดงและให้ผู้มาร่วมงานทดลองชิม ในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 “อนาคตข้าว-อนาคตไทย” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีองค์กรพันธมิตร

ด้านนางวนิดา ดำรงค์ไชย กำนันตำบลม่วงงาม ในฐานะหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า ชุมชนเสาไห้มีกลุ่มที่ดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาวนา คือ กลุ่มโคกนาศัย จากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนผ่านการวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชาวนา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง จังหวัดสระบุรี และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนวิถีพอเพียง ซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยจุดเด่นของชุมชน ได้แก่ ตลาดลาวเวียง การขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกษตร พืชผักปลอดสารเคมี และการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นต้นแบบการทำนา รวมทั้งบรรยากาศริมแม่น้ำป่าสัก

ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น “ข้าวเจ๊กเขย” มีลักษณะเด่น คือ หุงขึ้นหม้อสองเท่าและอึมนานกว่าข้าวทั่วไป ข้าวเปลือกมีสีฟาง เมล็ดมีความเรียวยาว เมื่อหุงแล้วข้าวจะสุกร่วนเป็นตัวไม่เกาะเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ ข้าวสุกนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่เหนียวและไม่ยุบตัว เมื่อเป็นข้าวราดแกงไม่บูดง่าย ทิ้งไว้เย็นข้ามวันคุณภาพไม่เปลี่ยน ข้าวเก่าเมื่อนำมาหุงไม่มีกลิ่นสาบ โดยข้าวของกลุ่มผลิตข้าวเจ๊กเขยเรียงราย-เมืองเก่าได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 1.กิจกรรมปักข้าวแรก เป็นพิธีกรรมก่อนการเพาะปลูก เพื่อบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษให้คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความสวัสดิมงคล ความอุดมสมบูรณ์ ขอโอกาสและมีความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิต ในรอบปีปลูก หรือแสดงความกตัญญูแก่พระแม่โพสพ 2.กิจกรรมดำนา เรียนรู้วิธีการดำนา และปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเจ๊กเขย โดยกลุ่มเป้าหมายของโคกนาศัยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษาดูงาน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่มาทำกิจกรรมดำนา และกลุ่มครอบครัวจากกรุงเทพฯ ที่พาลูกหลานมาทำกิจกรรมในช่วงวันหยุด

ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีมีประวัติการปลูกข้าวเป็นเวลายาวนาน เพราะเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเสบียงอาหารและเป็นยุ้งฉางเก็บไว้คราวศึกสงครามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชุมชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำนา รับจ้างและค้าขาย โดยอำเภอเสาไห้เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่ของจังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนการค้าขายสินค้าเกษตรต่าง ๆ จากพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากลุ่มน้ำป่าสัก มีการปลูกข้าวเจ๊กเขย จากการที่ชาวบ้านนำข้าวมาแลกเปลี่ยนที่บริเวณท่าเจ๊กเฮง พ่อค้าคนจีนที่มีน้องชายชื่อ ‘เจ๊กเขย’ คอยควบคุมดูแลการแลกเปลี่ยนสินค้า และสนใจข้าวพันธุ์กันจุด จึงแนะนำให้ชาวนาปลูกขยายผลผลิตแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกับเจ๊กเขย ต่อมาชาวนาจึงเรียกข้าวพันธุ์นี้ว่าข้าวเจ๊กเขยจนเป็นที่รู้จักจากปากต่อปาก

ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ระบุว่า ในยุค Disruption การปลูกข้าวจะทำแบบเดิมไม่ได้ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ ดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรัสว่าเราจะต้องรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และเตรียมตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ ในอนาคตข้างหน้าต้องแสวงหาทางออกของปัญหา ดังนั้นอนาคตข้าวของไทยจึงต้องมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ อยู่บนความรู้และมีความรักเป็นตัวผลักดันในการหาทางออกร่วมกัน บนฐานของประโยชน์สุขของประชาชน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

xx



## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 9 ปี นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2011 เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าและค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 470-490 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ทั้งนี้ วงการการค้ารายงานว่า การขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถส่งมอบข้าวให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด และในขณะนี้ค่าระวางเรือก็ปรับตัวสูงขึ้นมาก เช่น ค่าระวางเรือสำหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด 20 ฟุต ปลายทางแอฟริการาคาพุ่งสูงขึ้นถึง 5,000 เหรียญสหรัฐฯ จากเดิมที่ 1,500 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อช่วง 2-3 เดือนก่อน

กลุ่มประเทศในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union; EAEU) ได้ให้คำมั่นว่าจะให้โควตาภาษีสำหรับสินค้าจำนวน 10,000 ตัน แก่ประเทศเวียดนามในปีหน้า ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – EAEU (the Vietnam-EAEU Free Trade Agreement)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of Industry and Trade) ระบุว่าในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อวันที่ 8 กันยายนปีนี้ สภาคณะกรรมการแห่งสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (the Council of the Eurasian Economic Commission; EEC) ได้ออกคำวินิจฉัยที่ 110 เกี่ยวกับการจัดสรรโควตาการนำเข้าข้าวจากเวียดนามสำหรับประเทศสมาชิกในปี 2021 โดยประเทศอาร์เมเนียได้โควตา 400 ตัน ขณะที่เบลารุสได้ 9,600 ตัน

ทั้งนี้ประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ประกอบด้วย รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับเวียดนามในเดือนพฤษภาคม 2015 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการทำข้อตกลงกับพันธมิตรภายนอกกลุ่ม โดยข้อตกลงดังกล่าวจะมีการยกเลิกภาษีสินค้าประมาณ 90% ซึ่งเท่ากับ 90% ของมูลค่าการซื้อขายแบบทวิภาคี

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 จะมีเรือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย 10 ลำ เข้ามารอรับขนถ่ายสินค้าข้าวท่าเรือ Ho Chi Minh City Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 82,160 ตัน

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2020 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 351,515 ตัน มูลค่าประมาณ 188.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 537.6 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยปริมาณ และมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 3.2% และ 1.6% แต่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 2020 เวียดนามส่งออกข้าว 392,930 ตัน มูลค่าประมาณ 192.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 529 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (พฤศจิกายน 2019) ปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 3.3% แต่มูลค่าส่งออกและราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 12.8% และ 16.7% ตามลำดับ

ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 5,702,702 ตัน มูลค่าประมาณ 2,828.496 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 2.9% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 496 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2020 เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ 80,266 ตัน มูลค่าประมาณ 41.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศจีนประมาณ 94,689 ตัน มูลค่าประมาณ 52.12 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเซียประมาณ 11,939 ตัน มูลค่าประมาณ 6.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศกาน่าประมาณ 15,515 ตัน มูลค่าประมาณ 9.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนของปี 2563 ประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวไปมากที่สุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่ง เวียดนามส่งออกประมาณ 1.941 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 910.155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณลดลง 1.66% แต่ มูลค่าเพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 34.04% ของปริมาณส่งออก ทั้งหมด และ 32.18% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 0.752 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 431.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 66.27% และ 91.55% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.16% และ 15.26% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศ มาเลเซียประมาณ 0.538 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 232.308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.11% และ 12.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.44% และ 8.21% ของการ ส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

กาน่าประมาณ 0.506 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 273.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.85% และ 34.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.88% และ 9.65% ของการ ส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ไ오อริโคสต์ 0.443 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 205.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและ มูลค่าลดลง 17.13% และ 11.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.77% และ 7.27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) สิงคโปร์ประมาณ 102,301 ตัน มูลค่าประมาณ 56.37 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.35% และ 17.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 1.79% และ 1.99% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) อิรักประมาณ 0.09 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 47.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 66.68% และ 65.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิด เป็นสัดส่วนประมาณ 1.58% และ 1.68% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

อินโดนีเซียประมาณ 88,254 ตัน มูลค่าประมาณ 47.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 133.43% และ 180.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮองกงประมาณ 76,741 ตัน มูลค่าประมาณ 43.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 31.45% และ 24.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โมซัมบิก ประมาณ 56,379 ตัน มูลค่าประมาณ 28.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.37% และ 15.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เซเนกัลประมาณ 42,130 ตัน มูลค่าประมาณ 15.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 37.97% และ 32.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมาณ 42,263 ตัน มูลค่าประมาณ 23.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณลดลง 5.19% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 2.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ซาอุดีอาระเบียประมาณ 31,011 ตัน มูลค่าประมาณ 18.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่ม ขึ้น 6.96% และ 14.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ออสเตรเลียประมาณ 25,735 ตัน มูลค่าประมาณ 16.254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 56.62% และ 58.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหภาพยุโรปประมาณ 22,296 ตัน มูลค่าประมาณ 11.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.45% และ 22.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหรัฐฯประมาณ 18,125 ตัน มูลค่าประมาณ 12.52 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.57% และ 19.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ได้หว่านประมาณ 17,809 ตัน มูลค่าประมาณ 10.003 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 24.37% และ 9.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) แทนซาเนียประมาณ 15,221 ตัน มูลค่าประมาณ 8.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 20.19% และ 17.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โปแลนด์ประมาณ 9,171 ตัน มูลค่าประมาณ 4.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.46% และ 7.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) รัสเซียประมาณ 8,483 ตัน มูลค่าประมาณ 3.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 63.25% และ 60.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เนเธอร์แลนด์ประมาณ 8,106 ตัน มูลค่าประมาณ 4.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 37.67% และ 37.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## **กัมพูชา**

กระทรวงเกษตรฯ (the Minister of Agriculture, Forestry, and Fisheries) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูนาปี (The rain-fed paddy-rice) ของปี 2020 คาดว่ามีจำนวนประมาณ 8,596,877 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,269,480 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในปีนี้มีผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตต่อพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 499.5 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 495 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2019 ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า ภาวะน้ำท่วมเมื่อช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับผลกระทบประมาณ 1.905 ล้านไร่ คิดเป็นประมาณ 10.92% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศที่มีประมาณ 17.44 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่ประมาณ 1.12 ล้านไร่ที่ไม่ได้รับความเสียหายมากนัก แต่มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงประมาณ 0.786 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุด ได้แก่ Posat, Battambang, Banteay Meanchey และ Kampong Thom

ทั้งนี้ พื้นที่เพาะปลูกข้าวใน 19 จังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม คิดเป็นจำนวนประมาณ 401,119 ไร่ ซึ่งล่าสุดมีพื้นที่ประมาณ 89% ได้รับการฟื้นฟูและพร้อมที่จะเพาะปลูกในฤดูถัดไปในช่วงต้นปีหน้า โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนกว่า 6,434 ตัน ให้กับชาวนาเพื่อนำไปเพาะปลูกในพื้นที่นาที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวัน ที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 830 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ 810 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 765 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ 760 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 580 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นจากราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ 570 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ราคาอยู่ที่ 575 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ 575 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic

Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอมอินทรี (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน) และข้าวกล้องหอมอินทรี (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) ประมาณการว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี (ตุลาคม-ธันวาคม 2020) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020) จะมีประมาณ 7.54 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.74 ล้านตัน จากการประมาณการก่อนหน้านี้ แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านพื้นที่เก็บเกี่ยวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 นี้ มีประมาณ 11.25 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 661 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 651 กิโลกรัมต่อไร่ จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน 2563 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาข้าวสารในประเทศมีทั้งปรับตัวสูงขึ้นและทรงตัวจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.84 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 330 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจาก 15.63 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 325 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.64 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 783 เหรียญสหรัฐต่อดัน เท่ากับระดับ 37.64 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 783 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.29 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 859 เหรียญสหรัฐต่อดัน เท่ากับระดับ 41.29 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 859 เหรียญสหรัฐต่อดันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.62 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 700 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจาก 33.5 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 697 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.43 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 758 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจาก 36.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 757 เหรียญสหรัฐต่อดันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*



## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 11 เดือนของปี 2563 (มกราคม-พฤศจิกายน 2563) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 271,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.08% เมื่อเทียบกับปริมาณ 268,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 142,800 ตัน เพิ่มขึ้น 2.44% เมื่อเทียบกับ 139,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,300 ตัน ข้าวหอม 128,500 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 8,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 1.16% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 51.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 70,900 ตัน ลดลง 12.25% เมื่อเทียบกับ 80,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (ประกอบด้วย ข้าวหอม 64,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 6,100 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.1%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 22,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.2% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 143.47% และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 141.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) จีนประมาณ 18,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.8%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) ออสเตรเลียประมาณ 2,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.8%) และประเทศอื่นๆ 8,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในในช่วง 11 เดือนของปี 2563 มีปริมาณ 10,395 ตัน ลดลง 19.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,852 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 8,863 ตัน ลดลง 23.49% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,585 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ตามด้วยสหรัฐจำนวน 677 ตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 693 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แคนาดา 373 ตัน เพิ่มขึ้น 142% เมื่อเทียบกับจำนวน 154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 13,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 11,700 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2563 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 259 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 134 แห่ง โดยในปี 2019 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม ลดลง 2.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 41 กิโลกรัม ในปี 2018 และลดลงประมาณ 13.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 46 กิโลกรัมในปี 2010

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 7.86 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 7.90 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.01 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.00 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.89 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.96 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 10.66 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 10.69 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) อ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 299,500 ตัน ลดลงประมาณ 2.88% เมื่อเทียบกับปริมาณ 308,400 ตัน ในปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 156,400 ตัน ลดลง 8.64% เมื่อเทียบกับ 171,200 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 8,000 ตัน ข้าวหอม 141,600 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,800 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 5.76% เมื่อเทียบกับ ส่วนแบ่งตลาดในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 88,800 ตัน เพิ่มขึ้น 16.69% เมื่อเทียบกับ 76,100 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 81,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 7,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.7%) จีนประมาณ 23,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.7%) กัมพูชาประมาณ 10,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.6% โดยอ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 24.3% และสัดส่วนลดลง 23.4% เมื่อเทียบกับปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 5,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 7,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%)

ที่มา Trade and Industry Department

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 79,000 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium grain rice) จากประเทศสหรัฐฯจำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 มีนาคม-20 เมษายน 2021 2) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 2 ล็อตๆละ 12,000 ตัน รวมเป็น 24,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 มีนาคม-30 เมษายน 2021 3) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศไทย จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 เมษายน 2021 3) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 5 ล็อตๆละ 7,000 ตัน รวมเป็น 35,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 มีนาคม-20 เมษายน 2021 และวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2021

ผลการประมูลปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวนรวม 41 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐฯจำนวน 25,000 ตันและจากประเทศจีนจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 16 ราย และซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวนรวม 42,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 25 ราย โดยราคาที่ได้ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 77,160 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 748 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือที่ 83,333 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 808 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 33,000 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium grain rice) จากประเทศสหรัฐฯจำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2021 2) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน รวมเป็น 21,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2021 ผลการประมูลปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวนรวม 19 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐฯจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 5

ราย และซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวนรวม 21,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 14 ราย โดยราคาที่ได้รับประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 72,126 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 571 เหรียญสหรัฐต่อตัน) หรือที่ 77,896 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 616 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2021 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้องหรือข้าวสาร (Whole kernel) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหัก/ปลายข้าว (Broken) จำนวน 2,500 ตัน

ผลการประมูลปรากฏว่า มีการประมูลซื้อและขายข้าวได้จำนวนรวม 5,700 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (whole grain/brown rice) จำนวน 3,200 ตัน และข้าวหัก (broken rice) จำนวน 2,500 ตัน โดยในส่วนของข้าวเต็มเมล็ดนั้น ประกอบด้วยข้าวจากสหรัฐารวม 2,284 ตัน ข้าวจากอินเดียจำนวน 228 ตัน ข้าวจากไทยจำนวน 268 ตัน (ข้าวสารเมล็ดยาวจำนวน 228 ตัน ราคาซื้อ 1,064 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย 1,654 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ข้าวจากไต้หวันจำนวน 300 ตัน และข้าวจากจีนจำนวน 120 ตัน ส่วนข้าวหักนั้นประกอบด้วย ข้าวจากสหรัฐารวม 2,200 ตัน และข้าวจากไทยจำนวน 300 ตัน (ราคาซื้อ 613 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย 1,037 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2021 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้องหรือข้าวสาร (Whole kernel) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหัก/ปลายข้าว (Broken) จำนวน 2,500 ตันนั้น ผลการประมูลปรากฏว่า มีการประมูลซื้อและขายข้าวได้จำนวนรวม 7,475 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (whole grain/brown rice) จำนวน 4,975 ตัน และข้าวหัก (broken rice) จำนวน 2,500 ตัน โดยในส่วนของข้าวเต็มเมล็ดนั้น ประกอบด้วยข้าวจากสหรัฐารวม 3,442 ตัน ข้าวจากอินเดีย 100 ตัน ข้าวจากไทย 578 ตัน (ข้าวสารเมล็ดยาวจำนวน 524 ตัน ราคาซื้อ 1,241 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย 1,824 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเหนียว 54 ตัน ราคาซื้อ 1,344 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย 1,928 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ข้าวจากปากีสถาน 75 ตัน ข้าวจากไต้หวัน 460 ตัน และข้าวจากจีน 320 ตัน ส่วนข้าวหักนั้นประกอบด้วยข้าวจากสหรัฐารวม 2,100 ตัน ข้าวจากอาร์เจนตินา 150 ตัน และข้าวจากไทย 250 ตัน (ราคาซื้อ 591 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย 1,006 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

การประมูลแบบ SBS รัฐบาลญี่ปุ่นจะซื้อข้าวจากแหล่งกำเนิดต่างๆจากผู้ค้าข้าวญี่ปุ่นหลายรายในราคาเดียว หลังจากนั้นก็จะขายข้าวคืนให้กับบริษัทเหล่านั้นในราคาที่สูงกว่าเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ ซึ่งทุกการซื้อและขายจะต้องชำระภาษีในอัตรา 8% ด้วย

ที่มา *Oryza.com*

## **เกาหลีใต้**

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 7 ธันวาคม 2563) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว (non-glutinous brown/milled rice) รวมทั้งหมด 45,458

ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ (U.S. No.3) จำนวน 22,334 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2021 2.ข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice-medium grain) จากสหรัฐฯ (U.S. No.1) จำนวน 1,500 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2021 3. ข้าวกล้องเมล็ดสั้น (non-glutinous brown rice short grain) (U.S. No.3) จากประเทศเวียดนามจำนวน 10,124 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 และ 4. ข้าวสารเมล็ดสั้น (non-glutinous brewers milled rice) (U.S. No.4) จากประเทศเวียดนามจำนวน 11,500 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2021

ผลปรากฏว่าเกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าว รวมทั้งหมด 45,458 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ (U.S. No.3) จำนวน 22,334 ตัน ราคา 875.12 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2.ข้าวกล้องเมล็ดสั้น (non-glutinous brown rice short grain) (U.S. No.3) จากประเทศเวียดนามจำนวน 10,124 ตัน ราคา 603 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 3.ข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice-medium grain) จากสหรัฐฯ (U.S. No.1) จำนวน 1,500 ตัน ราคา 963.84 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และ 4. ข้าวสารเมล็ดสั้น (non-glutinous brewers milled rice) (U.S. No.4) จากประเทศเวียดนามจำนวน 11,500 ตัน ราคา 499 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 16 กันยายน 2563) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวมทั้งหมด 113,399 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice-medium grain) จากสหรัฐฯ (U.S. No.1 และ No.3) จำนวน 5 ล็อตรวม 96,671 ตัน (16,000 ตัน 22,222 ตัน 21,449 ตัน 20,000 ตัน และ 17,000 ตัน) และ ข้าวกล้องเมล็ดกลาง (non-glutinous brown rice-medium grain) (U.S. No.3) จากประเทศใดก็ได้จำนวน 17,328 ตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2021-30 เมษายน 2021 นั้น ผลการประมูลปรากฏว่า เกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวรวม 113,399 ตัน แบ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 5 ล็อตรวม 96,671 ตัน ประกอบด้วยล็อตที่ 1 จำนวน 16,000 ตัน ราคา 907.84 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ล็อตที่ 2 จำนวน 22,222 ตัน ราคา 898.0 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ล็อตที่ 3 จำนวน 21,449 ตันราคา 893.20 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ล็อตที่ 4 จำนวน 20,000 ตัน ราคา 987.24 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และล็อตที่ 5 จำนวน 17,000 ตัน ราคา 981.19 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวกล้องเมล็ดกลางจากประเทศใดก็ได้จำนวน 17,328 ตัน ราคา 883.0 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งสูงกว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นในรอบกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่มีการนำเข้าข้าวจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน และประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามาเพราะราคาข้าวของอินเดียยังคงต่ำกว่าข้าวไทยมาก ประกอบกับรัฐบาลบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดีย 100,000 ตัน จากที่มีการประมูลแล้ว 2 ครั้ง ส่งผลให้ราคาข้าวหนึ่ง 5% ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 380-385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 378-383 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ในช่วงนี้นอกจากปัญหาค่าเงินรูปีแข็งค่าแล้ว ผู้ส่งออกกำลังประสบกับปัญหาการระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้ส่งออกต้องปรับราคาส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย



สำนักงานข่าวสารและสถิติเชิงพาณิชย์ (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGCI) รายงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2020 อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ประมาณ 1.4 ล้านตัน โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีเพิ่มขึ้นถึง 160% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

สมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (All India Rice Exporters Association; AIREA) รายงานว่าผู้ส่งออกข้าวของอินเดียกำลังร้องขอให้รัฐบาลเข้ามาจัดการกับปัญหาอัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ท่ามกลางสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกที่ไม่สมดุลกัน ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าขนส่งได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20-100%

ผู้ส่งออกระบุว่า ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณปัจจุบันถือเป็นช่วงที่จะมีการส่งออกข้าวบาสมาตีจำนวนมาก แต่ในปีผู้ส่งออกไม่สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้เพราะเกรงว่าจะสูญเสียตลาดให้กับประเทศคู่แข่ง

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกรายงานว่าอัตราค่าระวางเรือ (freight rate) บางสายทางเดินเรือปรับตัวสูงขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของ Covid-19 โดยค่าระวางเรือไปยังแอฟริกาตะวันตก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 75% ของการส่งออกข้าว ได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 243% หลังจากที่รัฐบาลใช้มาตรการ Lockdown โดยอัตราขึ้นมาอยู่ที่ 1,200-1,500 เหรียญสหรัฐฯต่อตู้ ขณะที่ค่าระวางเรือไปยังกลุ่มประเทศในเขตทะเลแคริบเบียนปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 344% โดยอัตราขึ้นมาอยู่ที่ 4,200-4,500 เหรียญสหรัฐฯต่อตู้

ขณะที่ตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight forwarding agents) ระบุว่า ขณะนี้เกิดปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 40-45% ต่อเดือน จากความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุข้าวบาสมาตีและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีประมาณเดือนละ 30,000-35,000 ตู้

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าว (The rice exporters association) ระบุว่า บริษัทเดินเรือไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งทำให้ความสามารถในการขนส่งสินค้าทางเรือของอินเดียลดลง ขณะที่นาย BV Krishna Rao ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าว (The rice exporters association) กล่าวความแออัดในท่าเรือขนส่งสินค้าของประเทศศรีลังกา สิงคโปร์และมาเลเซีย ได้ทำให้การขนส่งสินค้าของอินเดียล่าช้าด้วย

ทั้งนี้ อัตราค่าระวางเรือไปยังแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของอินเดียเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 2,400 เหรียญสหรัฐฯต่อตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 25 ตัน ขณะที่ผู้ส่งออกสามารถเพิ่มราคาข้าวขาวและข้าวหนึ่งได้เพียง 8-10% เนื่องจากกังวลว่าผู้ซื้ออาจหันไปซื้อข้าวจากประเทศผู้ส่งออกอื่น

รายงานข่าวระบุว่า ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2563 ปริมาณการนำเข้าสินค้าของอินเดียลดลงประมาณ 22-24% ขณะที่ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 29% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมตั้งข้อสังเกตว่าความไม่สมดุลทางการค้าในตลาดภายในประเทศทำให้อัตราค่าระวางเรือสูงขึ้น

ทั้งนี้ผู้ส่งออกได้ขอให้รัฐบาลออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านการขนส่งสินค้า การท่าเรือรวมทั้งแผนการส่งเสริมการส่งออกด้วย

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) รายงานว่า ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวฤดู Rabi (winter) ของปีการผลิต 2020/21 (พฤศจิกายน 2020 – พฤษภาคม 2021) ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2020 มีประมาณ 65.44 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 69.56 ล้านไร่ในปี 2019

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูกาลผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2020 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 39.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.44 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab ประมาณ 20.277 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50.86% ของข้าวที่จัดหาทั้งหมด ตามด้วยแคว้นHaryana สัดส่วนประมาณ 14.1% แคว้นUttar Pradesh สัดส่วนประมาณ 8.9% แคว้นTelangana สัดส่วนประมาณ 8% แคว้นChattisgarh สัดส่วนประมาณ 6.2% เป็นต้น และมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 4.172 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดจากราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 254 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

รัฐบาลอินเดียคาดว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif crop season ของปีการผลิต 2020/21 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 (เร็วกว่ากำหนดคือวันที่ 1 ตุลาคม) และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2021) จะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 74.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.7 ล้านตัน ของปี 2019/20 ที่ผ่านมา (รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจาก 30,709 จุด เป็น 39,122 จุดทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมา) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนประมาณ 15.7 ล้านราย (เพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากปีที่ผ่านมา) และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ 1,400,780 ล้านรูปี หรือประมาณ 18,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีที่ผ่านมา)

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูกาลผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จาก 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20

ที่มา *Oryza.com*

## **ปากีสถาน**

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 458,104 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 452,010 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และเพิ่มขึ้น 73.72% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 ที่มีการส่งออกจำนวน 263,706 ตัน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 78,160 ตัน เพิ่มขึ้น 81.63% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 และเพิ่มขึ้น 28.02% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 379,944 ตัน เพิ่มขึ้น 72.17% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 แต่ลดลง 2.82% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ 231.238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 14.44% เมื่อเทียบกับ 202.065 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดีอยู่ที่ 76.583 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 36.06% เมื่อเทียบกับ 56.288 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีอยู่ที่ 154.655 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 6.09% เมื่อเทียบกับ 145.777 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรก (กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2563) ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 1,340,770 ตัน ลดลงประมาณ 17.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,628,295 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดีจำนวน 246,631 ตัน ลดลง 28.41% เมื่อเทียบกับจำนวน 344,512 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีจำนวน 1,094,139 ตัน ลดลงประมาณ 14.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,283,783 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 730.680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 12.58% เมื่อเทียบกับ 835.862 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดีอยู่ที่ 238.237 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 24.46% เมื่อเทียบกับ 315.387 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีอยู่ที่ 492.443 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 5.39% เมื่อเทียบกับ 520.475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับในปีงบประมาณ 2019/20 ที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,166,130 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,120,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดีจำนวน 890,207 ตัน เพิ่มขึ้น 34.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 659,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีจำนวน 3,275,923 ตัน ลดลงประมาณ 5.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,460,566 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,175.493 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% เมื่อเทียบกับ 2,069.618 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดีอยู่ที่ 790.792 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 24.63% เมื่อเทียบกับ 634.532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีอยู่ที่ 1,384.701 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.51% เมื่อเทียบกับ 1,435.086 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ที่มา *Oryza.com*

### **บังคลาเทศ**

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 หน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านธัญพืชของรัฐบาลยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวขาว (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF WHITE RICE (ATAP) (PACKAGE-05) UNDER 2020-21) ครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 ตัน (นับเป็นการประมูลครั้งที่ 5 ของปี 2020/21 โดย 4 ครั้งแรก เป็นการประมูลซื้อข้าวหนึ่ง) โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2564 ตามลำดับ โดยผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอราคาในเทอม CIF (CIF liner out terms, cost of the cargo, insurance and freight including stevedoring are on seller's account, lighterage if any is also on seller's account) ที่ท่าเรือ Chattogram Port และกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวภายในระยะเวลา 40 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาแล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวหนึ่ง (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE UNDER 2020-21) ครั้งที่ 3 จำนวน 50,000 ตัน และครั้งที่ 4 จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 22 ธันวาคม และ 28 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2564 ตามลำดับ โดยผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอราคาในเทอม CIF (CIF liner out terms, including cost, insurance, freight and ship unloading costs) และกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวภายในระยะเวลา 40 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาแล้ว

สำหรับผลการประมูลครั้งที่ 2 รัฐบาลได้อนุมัติข้อเสนอนำเข้าข้าวจากอินเดียอีก 50,000 ตัน จากที่มีการเปิดประมูลประมูลนำเข้าข้าวหนึ่งครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 ตัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลคือ บริษัท Rika Global ของอินเดีย (Rika Global Impex Limited) ที่เสนอราคาต่ำสุดที่ 404.35 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 50,000 ตัน โดยมูลค่าการซื้อขายครั้งนี้อยู่ที่ 20.2175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการประมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รัฐบาลได้อนุมัติข้อเสนอนำเข้าข้าวจากอินเดีย จำนวน 50,000 ตัน จากบริษัท PK Agri Link Pvt Ltd of West Bengal ของอินเดียซึ่งเสนอข้าวราคา 416 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) คิดเป็นมูลค่าข้าวประมาณ 20.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคารวมค่าขนส่ง (The cost, including shipment)

ในปีนี้ รัฐบาลบังกลาเทศวางแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเป็น 500,000 ตัน จากเดิม 300,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิตข้าวในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-15 ธันวาคม 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 308,900 ตัน ลดลงประมาณ 13.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 357,238 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 56,201 ตัน ลดลงประมาณ 15.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 66,794 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 252,699 ตัน ลดลงประมาณ 13.00% เมื่อเทียบกับจำนวน 290,444 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,463 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ธันวาคม 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 69,694 ตัน เนเธอร์แลนด์ 45,942 ตัน ฝรั่งเศส 43,752 ตัน อิตาลี 26,412 ตัน โปแลนด์ 21,555 ตัน เยอรมนี 18,969 ตัน โปรตุเกส 17,518 ตัน สเปน 15,446 ตัน เบลเยียม 11,572 ตัน สาธารณรัฐเชค 8,127 ตัน สวีเดน 6,169 ตัน สโลวาเกีย 3,688 ตัน เดนมาร์ก 2,534 ตัน บัลแกเรีย 3,222 ตัน ออสเตรีย 1,948 ตัน ลิทัวเนีย 1,527 ตัน โรมานี 2,725 ตัน กรีซ 1,637 ตัน ไชปรัส 875 ตัน ฟินแลนด์ 487 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-14 ธันวาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถาน จำนวน 46,489 ตัน เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 37,478 ตัน



เพิ่มขึ้น 65.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 19,615 ตัน เพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 12,047 ตัน เพิ่มขึ้น 63.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากชูนัมจำนวน 7,740 ตัน ลดลง 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 38,891 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 34,159 ตัน เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 30,957 ตัน เพิ่มขึ้น 44.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 31,521 ตัน เพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 28,565 ตัน ลดลง 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 49,774 ตัน ลดลง 34.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 9,147 ตัน เพิ่มขึ้น 23.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 6,722 ตัน ลดลง 3.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากคาซัคสถานจำนวน 6,379 ตัน นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 6,017 ตัน ลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-14 ธันวาคม 2563 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 46,198 ตัน เนเธอร์แลนด์ 29,180 ตัน โปรตุเกส 17,118 ตัน เบลเยียม 18,004 ตัน ฝรั่งเศส 12,159 ตัน อิตาลี 9,353 ตัน สเปน 7,318 ตัน โปแลนด์ 7,955 ตัน เยอรมนี 2,367 ตัน เดนมาร์ก 512 ตัน บัลแกเรีย 285 ตัน โรมานี 227 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 34,336 ตัน สหราชอาณาจักร 25,690 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,564 ตัน เยอรมนี 17,483 ตัน อิตาลี 19,098 ตัน เบลเยียม 11,376 ตัน โปแลนด์ 10,983 ตัน สเปน 11,085 ตัน สาธารณรัฐเชค 9,801 ตัน สวีเดน 6,323 ตัน สโลวีเนีย 4,949 ตัน เดนมาร์ก 2,552 ตัน ลิทัวเนีย 2,447 ตัน บัลแกเรีย 2,660 ตัน ฮังการี 1,913 ตัน โปรตุเกส 1,003 ตัน โรมานี 481 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 57,731 ตัน สหราชอาณาจักร 13,996 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,043 ตัน ฝรั่งเศส 7,186 ตัน อิตาลี 5,195 ตัน สเปน 3,253 ตัน โปแลนด์ 2,650 ตัน โปรตุเกส 585 ตัน ลิทัวเนีย 500 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ธันวาคม 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 76,819 ตัน เพิ่มขึ้น 17.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 65,365 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 61,712 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.70% เมื่อเทียบกับจำนวน 50,707 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 15,107 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,658 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,260 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ธันวาคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 38,453 ตัน สเปน 11,561 ตัน กรีซ 11,304 ตัน โปรตุเกส 5,478 ตัน บัลแกเรีย 2,797 ตัน โรมานี 1,944 ตัน เบลเยียม 2,662 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 507 ตัน โปแลนด์ 650 ตัน เยอรมนี 179 ตัน เนเธอร์แลนด์ 260 ตัน สหราชอาณาจักร 200 ตัน เดนมาร์ก 172 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*